
-1- 
 

รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 216–9/๒๕65 
วันพฤหัสบดี ที่  30  มิถุนายน  ๒๕65  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมชลาทัศน์  อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จังหวัดสงขลา 

และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 
*********************************** 

ผู้มาประชุม 
1 ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัย                            ประธาน  
2 ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3 ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4 ศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5 ศาสตราจารย์อลงกลด  แทนออมทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7 นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8 นายนิพนธ์  ภิญโญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9 นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

10 นายสาธิต  พุทธชัยยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11 นายชยานนท์  กฤตยาเชวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12 นายธำรงค์  เจริญกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13 นายสลิล  โตทับเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14 นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15 นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
16 ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  ลักษณะกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช) 
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง) 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดี) 
21 รองศาสตราจารย์จรูญ  เจริญเนตรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) 
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22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

23 อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางดำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
(ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ) 

24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤทธิ์  โอมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
25 อาจารย์ประทีป  ทิพย์ประชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริยา  ฉลาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาทิพย์  อาจชมภู กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
28 อาจารย์ชูเกียรติ  ชูสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
29 อาจารย์คมสัน  นันทสุนทร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
31 นางดรุณี  ลีนิน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
32 นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ไม่มาประชุม -  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม รองอธิการบดี 
  2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี 
  3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี 
  4 นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณณะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  5 นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  6 นางสาวศิริวรรณ  ทิพรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  7 นายภควัต  จันทรรัศมี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
  8 นายภานุวัฒน์  หนูนคง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ผู้เข้าร่วมชี้แจง 
 1 อาจารย์นุชลี  ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระศักดิ์ เพียรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
  1 อาจารย์สมยศ  ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี 
  2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
  3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
  4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
  5 อาจารย์กิติศักดิ์  วัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  6 อาจารย์สถาพร  ขุนเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
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  7 รองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอด 
เทคโนโลยี 

  8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชา  ประสงค์จันทร์ อาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
  9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลดารา   เพียรเจริญ    อาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
10 อาจารย์สาลินี ทิพย์เพ็ง อาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
11 อาจารย์ประภาพรรณ แก้วสิยา อาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
12 อาจารย์เศวตฉัตร นาคะชาต อาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
13 อาจารย์ชริยา นนทกาญจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา ใสเกื้อ อาจารย์  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
15 อาจารย์เปรมจิต รองสวัสดิ์ อาจารย์  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
16 อาจารย์บุญเรือน สรรเพชร อาจารย์  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
17 อาจารย์วรวิทู มีสุข อาจารย์  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
18 อาจารย์อุไรวรรณ เพ็ชรกูล อาจารย์  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาทินี วัฒนกิจ อาจารย์  สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
20 อาจารย์นวัทตกร  อุมาศิลป์ อาจารย์  สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
21 สตัวแพทย์หญิงเมธาสุ จันทร์รอด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  

สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงสินีนาฏ เข็มบุบผา อาจารย์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
23 สัตวแพทย์หญิงมธุรส  สุวรรณเรืองศรี อาจารย์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา ข้องสาย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
25 อาจารย์พรชัย แคล้วอ้อม อาจารย์  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ  นิยมวาส อาจารย์  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลัท  ทิพากรเกียรติ อาจารย์  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
28 อาจารย์ณัฐพล  แก้วทอง อาจารย์  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
29 นางสาวจุฑารัตน์ เพ็งลักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
30 นาวสาวศรัญญา แก้วปนทอง นักวิชาการศึกษา  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
31 นายอภิสิทธิ์  อยู่ดี นักศึกษา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
32 ฐิติพงษ์  นินละเอียด นักศึกษา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
33 ณฐการ  กิติยามาศ นักศึกษา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
34 ธนาทร  ลิมปิวิลาส นักศึกษา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  
 เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองค์ประชุม  ประธานได้เปิดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 216 – 9/๒๕๖5  โดยดำเนินการตามระเบียบวาระ            
การประชุมดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
 1.1   เรื่องท่ีประธานแจ้ง 

   1.1.1  การผลิตถ่านชีวภาพหรือไบโอชาร์ 
   ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ประเทศไทยได้ประสบปัญหาเรื่องพลังงาน เนื่องจากราคา

พลังงานที่ปรับเพ่ิมขึ้น ไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน หรือก๊าชหุงต้ม และยังมีแนวโน้มจะปรับเพ่ิมขึ้นได้อีกในอนาคต ซึ่งส่งผล
กระทบให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงเพ่ิมขึ้นอีกมาก ฉะนั้น หากสามารถดำเนินการได้ มหาวิทยาลัยฯ ควรจะพัฒนา
ระบบในเรื่องของการผลิตถ่านชีวภาพ หรือไบโอชาร์ (Biochar) จากธรรมชาติ เช่น เศษกิ่งไม้ ใบไม้ หรือเศษวัสดุ
ทางการเกษตรอ่ืน เช่น ฟางข้าว หรือแม้แต่ต้นปาล์มที่ตัดทิ้งแล้ว ก็สามารถนำมาผลิตได้ โดยผลิตถ่านไบโอชาร์จาก
เตาเผาไบโอชาร์แบบถัง ซึ่งเป็นถังเหล็ก มีการเจาะรูรอบก้นถัง มีฝาปิดและเจาะรูตรงกลาง มีฐานรองถัง ผลิตโดย
การนำเศษกิ่งไม้ ใส่ไว้ประมาณครึ่งถัง ใช้กระบวนการให้ความร้อนโดยจำกัดอากาศ ควบคุมการเผาไหม้โดยใช้
อากาศให้น้อยที่สุด ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานาน เมื่อผลิตถ่านชีวภาพได้แล้ว สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทาง
สิ่งแวดล้อมและทางการเกษตรได้อย่างหลากหลาย ซึ่งการดำเนินการในเรื่องนี้มีการใช้ในการเกษตรอย่างแพร่หลาย
พอสมควร ดังนั้น ในสภาวะเศรษฐกิจเช่นปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยฯ น่าจะมีส่วนในการช่วยผลักดันในเรื่องของการ
ผลิตเตาเผาไบโอชาร์แบบถัง  และปรับปรุงพัฒนาให้ดีกว่าเดิม หากสามารถดำเนินการได้แล้ว ให้เร่งประชาสัมพันธ์ 
และจำหน่าย 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  รับทราบ  

  1.1.2  เรื่องสืบเนื่องจากการเข้าร่วมประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคล (ทปนอ.มทร.) ครั้งที่ 3/2565 

   ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่ได้เข้าร่วมประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร.) ครั้งที่ 3/2565  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน  2565 ที่ผ่านมา โดย
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting  ซึ่งจากการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้รับได้ฟังบรรยายพิเศษจาก
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ในหัวข้อ “กำลังคนในยุคการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งกล่าวถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
น่าจะมีส่วนสำคัญในการที่จะช่วยทางด้านการศึกษา ควรมีการปรับระบบการศึกษา ไม่มุ่งผลิตบัณฑิตเฉพาะระดับ
ปริญญาตรีเพียงอย่างเดียว หรือปริญญาโท ปริญญาเอกแบบปกติ แต่ควรจะมีการออกแบบหลักสูตรที่มี ครบทั้ง 
Reskill & Upskill ทีต่อบโจทย์ความต้องการ และในการศึกษาระบบปกติควรมีหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับประเทศ
เพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียน เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้เข้ามาศึกษาในประเทศไทย 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

1.1.3  มอบเกียรติบัตรให้แก่อาจารย์ และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
   เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า สืบเนื่องจากอาจารย์ และนักศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ  โดยได้รับ
รางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันและประกวดผลงาน ดังนี้ 

   มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 

   1. นายอภิสิทธิ์  อยู่ดี  และนายฐิติพงษ์  นินละเอียด ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ผลงานหุ่นยนต์
ดับเพลิงข้ันต้นควบคุมผ่านอินเตอร์เน็ต 

 ๒. นายณฐการ  กิติยามาศ และนายธนาทร  ลิมปิวิลาศ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ผลงานเครื่องนำคืน
แอลกอฮอล์จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้รังสีอาทิตย์ 
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 การแข่งขัน The 6th International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN 
2021  ณ เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา (ผ่านระบบออนไลน์) วันที่ 28  สิงหาคม  2564 

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ  นิยมวาส และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลัท  ทิพากรเกียรติ ได้รับรางวัล 

GOLD MEDAL ผลงาน Reducing waste volume with automatic solar-powered trash compactor 
 4. อาจารย์ณัฐพล  แก้วทอง  ได้รับรางวัล SILVER MEDAL ผลงาน An internet of Things Based 

System for Agriculture Water Resource 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  รับทราบ โดยนายกสภามหาวิทยาลัย ได้มอบ  
เกียรติบัตรแก่อาจารย์และนักศึกษา เพื่อประกาศเกียรติคุณ และสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมแสดงความยินดี 

1.2.  เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้ง 
 1.2.1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เดือนมิถุนายน 2565  

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ เปิด VTR 
ประมวลข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนมิถุนายน  2565  ทางด้านการศึกษา ด้านการสร้าง
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

   -  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมต้อนรับและประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรสำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  โดยมีพลโทกษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร ราชองครักษ์ประจำ 
กรมราชองครักษ์ สำนักพระราชวัง (รออ.904-905) พร้อมคณะส่วนล่วงหน้า ลงพ้ืนที่ พร้อมด้วย ผู้แทนสำนัก
พระราชวัง และผู้แทนกรมราชองครักษ์ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2562-
2563  ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม  2565  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
   -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงนามความร่วมมือเครือข่ายราชมงคล เรียนข้าม
มหาวิทยาลัย - สานต่อธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย 
ใจเปี่ยม รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระศักดิ์ เพียรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร. 9 แห่ง) ในการ
ลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านระบบธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล ณ ศูนย์
นวัตกรรมและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารบางซื่อจังชั่น จตุจักร กรุงเทพมหานคร 
   -  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน  2565  ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยอาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์  คณบดี
คณะเทคโนโลยีการจัดการ รองคณบดี คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีลงนาม Memorandum of Agreement  
ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ วิทยาลัย
อาชีวศึกษาปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพ่ือสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะศิลปศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น ตลอดจนแนะแนวการศึกษา ให้
ข้อมูลการศึกษา และคำปรึกษาทางวิชาการ แก่นักเรียนภายใต้โครงการเปิดบ้านศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 8 -10 
มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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   -  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน  2565 สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี  จัดโครงการ
ยกระดับหนังสือ ตำรา เพ่ือนำไปสู่งานด้านวรรณกรรมที่กฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครอง ภายใต้โครงการส่งเสริมหน่วย
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับ 
Early Stage โดยมีคุณภูสิทธิ พลายชมภู บรรณาธิการ สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับปัญหาที่พบในการเขียนหนังสือ และตำรา เทคนิคการเขียน และรวมถึงขั้นตอนการจัดทำหนังสือ ตำราเพ่ือ
นำไปสู่งานด้านวรรณกรรมที่กฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครอง  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 
   -  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565  ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี และรองศาสตราจารย์วรพงค์     
บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ร่วมกับนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พัฒนา
ชุมชน 14 จังหวัดภาคใต้ และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด เพ่ือร่วมกันพัฒนาสินค้าโอท้อป และช่องทางการ
จัดจำหน่ายสินค้า โดยได้นำเสนอแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ Junghuu ให้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการร่วมกันพัฒนา
สินค้าชุมชน 

   -  มหาวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับ 
   1. นายภูริภัทร บัวพันธ์  นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

คว้ารางวัลรางวัลที่ 3 ในกิจกรรมพิเศษ! Señorita Mystery Box Challenge ภายใต้แนวคิด “ไทย” แสดงแรง
บันดาลใจของเครื่องดื่มกับ Señorita Flavoured Syrup  การแข่งขันเพ่ือเฟ้นสุดยอดนักผสมเครื่องดื่ม ผู้รักในการ
คิดค้นพร้อมแรงบันดาลใจที่ไม่สิ้นสุด ด้วย Señorita Premium Syrup ในแบบฉบับของคุณ ชิงเงินรางวัลและการ
การันตีความเป็นหนึ่งด้านการรังสรรค์เครื่องดื่มจาก SEÑORITA ในงาน “Señorita Ultimate Creator Championship 
2022” 

   2. นายเกรียงไกร หนูยิ่ง นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  ได้รับรางวัลเชิดซูเกียรติคนดีของสังคม " ชัยยะมงคล " 
สาขา เยาวชนดีเด่นแห่งปี "ด้านคุณธรรมและจริยธรรม" จัดโดยคณะกรรมการโครงการคนดีของสังคมและสภา
องค์กรอนุรักษ์วัฒนธรรมช่วยเหลือเด็ก 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

 1.2.2  การเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563  

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า การเตรียมความ
พร้อมในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563  ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม  2565  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริ
ราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
ในทุกส่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมหาวิทยาลัยฯ ได้ประสานไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องของมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ซึ่งในการ
เตรียมการทั้งหมด มีความก้าวหน้าและมีความพร้อม เพ่ือให้การดำเนินการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 
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1.2.3  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ฟ้ืนฟูพะยูน และสัตว์ทะเลหายาก 
จังหวัดตรัง  

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า สืบเนื่องจากผล
การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ครม .สัญจร ที่จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน  2564  ซึ่ง ครม.
สัญจร ได้อนุมัติงบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 7 โครงการ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอโครงการพัฒนาศูนย์
เรียนรู้อนุรักษ์ฟ้ืนฟูพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง โดยได้รับการสนับสนุนและผลักดันโครงการดังกล่าว
ตั้งแต่ต้น โดยนายสลิล โตทับเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา 
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ฟ้ืนฟูพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง ใน
วงเงิน 68.80 ล้านบาท เพ่ือปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง ให้มีความ
ทันสมัยและดึงดูดนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสาน พร้อมทั้งปรับปรุงศูนย์
อนุบาลสัตว์น้ำ ซึ่งในการดำเนินการ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการประสานกับจังหวัดตรัง ในเรื่องของรายละเอียดการ
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดแล้ว ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ทันเมื่อได้รับงบประมาณมา 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยฯ ควรดำเนินโครงการฯ ให้เป็นรูปธรรม และในการดำเนินงาน หากสามารถร่วมมือ
กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จะเป็นเรื่องท่ีดีมาก เนื่องจากกระทรวงฯ มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี 
และการทำกิจกรรมร่วมกัน จะทำให้การขอทุนต่างๆ จากกระทรวงฯ เพ่ือมาสนับสนุนมหาวิทยาลัยฯ มีโอกาสได้มากยิ่งขึ้น  
  2. ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ 
ทราบว่า มีความยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ให้กับมหาวิทยาลัย ด้วยความรู้และประสบการณ์สามารถเข้าไป
ช่วยเสนอแนะให้ข้อคิดเห็นในการดำเนินโครงการฯ ได้  

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

1.2.4  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมาตรการต่างๆ  ในช่วงการเปิดการเรียนการสอน 
ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2565  

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยฯ 
จะเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2565  ในรูปแบบ On-site นั้น มหาวิทยาลัยฯ ได้ออก
ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

   1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2565  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ประกาศให้จัดการเรียนการสอนแบบ On-site  โดยคณะหรือวิทยาลัย 
อาจพิจารณาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online หรือรูปแบบอ่ืนได้ตามความเหมาะสม โดยผู้สอนจะต้องขอ
อนุญาตและได้รับความเห็นชอบจากคณบดี ผู้อำนวยการ เป็นรายวิชา 

 2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเป็นการปรับและผ่อนคลายมาตรการ และมีการกำหนด
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยปฏิบัติตาม
มาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประกาศอย่างเคร่งครัด 

 3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติและการเฝ้าระวังปัญหาที่
อาจเกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ออก
ประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชง โดยมหาวิทยาลัยฯ เป็นพื้นที่ “ปลอดกัญชาหรือกัญชง” เว้นแต่
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กรณีศึกษา วิจัย หรือเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ ห้ามจำหน่ายต้นและส่วนประกอบของกัญชาหรือกัญชง รวมถึง 
ขนม อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชงภายในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยฯ ห้าม
เชิญชวนหรือโฆษณาอาหาร ขนม เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่มีส่วนผสมของกัญ ชาหรือกัญชงในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยฯ และให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้
กัญชาและกัญชง 

 4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การงดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และ
ประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2565  เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ เพ่ือเป็นการป้องกันและลดโอกาสการเผชิญความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ จึงให้งดกิจกรรมต้อนรับ
น้องใหม่ และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2565 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

1.2.5  ความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน  
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยฯ 

ได้ทำความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย นั้น เนื่องจากในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ที่ผ่าน
มา เป็นโอกาสที่ดีมาก ที่กรมการพัฒนาชุมชนได้มีการประชุมหารือในเบื้องต้น โดยนายสมคิด จันทมฤก อธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
การกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมายคือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พัฒนาการจังหวัด  
OTOP Trader และผู้แทนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด ใน 14 จังหวัดภาคใต้ (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จำกัด 
ตลอดจนผู้แทนหน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมพร้อมนำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพัฒนาภายใต้ 5 กระบวนงาน จัด
กิจกรรม “ประชารัฐ Market” ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ง
มหาวิทยาลัยฯ ได้นำเสนอแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ Junghuu ให้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการร่วมกันพัฒนาสินค้า
ชุมชน โดยกรมการพัฒนาชุมชนก็ได้มอบหมายให้  OTOP Trader ซึ่งทางกรมการพัฒนาชุมชนดูแลอยู่ ใช้
แพลตฟอร์ม Junghuu ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
อภิรักษ์  สงรักษ์  รองอธิการบดี ก็ได้เจรจากับ OTOP Trader ในทันทีและจดทะเบียน โดยคัดเลือก OTOP Trader 
ของจังหวัดตรัง ซึ่งจดทะเบียนในรูปของเอกชนมาเป็นหลังร้านทั้งหมด และในงาน  OTOP ทุกงาน ที่ทางกรมการ
พัฒนาชุมชนจัด ก็จะให้มหาวิทยาลัยฯ ไปดำเนินการในเรื่องของแพลตฟอร์มดังกล่าว โดยผู้ประกอบการทั้งหมดที่มา
จำหน่าย ทางกรมการพัฒนาชุมชน จะดำเนินการในการที่จะเอาสินค้าเข้าสู่แพลตฟอร์ม ซึ่งนับว่าเป็นช่องทางใน
เรื่องของความร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชน และสอดคล้องกับเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการ ตามที่
มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดกลุ่มในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการ และเป็นตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยกลุ่มที่สองด้วย 
ฉะนั้น การพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีทั้งหลายไปช่วยกรมการพัฒนาชุมชน จะช่วยในการพัฒนาอาชีพของชุมชน 
และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอีกช่องทางหนึ่ง โดยคาดหวังว่าภายใน 2-3 ปี มหาวิทยาลัยฯ จะสามารถพัฒนา
แพลตฟอร์มเป็นแอพพลิเคชั่นได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีการเตรียมการไว้แล้วในการที่จะพัฒนาไปต่อ ซ่ึงการดำเนินการ
ทั้งหมดจะเป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ได้เป็นผู้ประกอบการ และยังสร้างรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัยฯ ด้วย 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 
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1.2.6  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์  
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า มหาวิทยาลัยฯ จะ

มีความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ในการที่จะดำเนินการทำในเรื่องของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ โดย
สำนักงานพืชอาหารสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณมา 16 ล้านบาท ซึ่งจะมา
จัดตั้งศูนย์ฯ ที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง โดยศูนย์ดังกล่าวจะเป็น
ศูนย์ที่ใช้ในการพัฒนาสังคม และพัฒนาผู้ประกอบการต่อไป 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

1.2.7  การพลิกโฉมโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรศรีวิชัย  
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่ามหาวิทยาลัยฯ ได้

เชิญศาสตราจารย์กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป รองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการปฏิรูป
ระบบงานฟาร์ม และคณะผู้บริหาร ลงพ้ืนที่จังหวัดชุมพร เพ่ือตรวจงานด้านสัตวศาสตร์ และด้านพืชศาสตร์ และร่วม
หารือแนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบแปลงหญ้า สำหรับงานฟาร์มโคเนื้อ พร้อมนำทีมวิศวกรและสถาปนิ ก ลง
พ้ืนที่วางแผนปรับปรุงที่พัก และระบบสาธารณูปโภค สำหรับรองรับนักศึกษาฝึกงานคณะสัตว์แพทยศาสตร์ใน
อนาคต ณ โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรศรีวิชัย ซึ่งคาดว่าจะต้องมีการพลิกโฉมพอสมควรในการที่จะทำให้
ศูนย์ฯ เป็นศูนย์ที่จะสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยฯ นอกจากการลงพ้ืนที่แล้ว ยังดูในเรื่องของมาตรการการ
ดำเนินการต่างๆ ว่าจะทำอย่างไรในเรื่องการลดต้นทุนของพืชอาหารสัตว์ และทำกำไรให้เกิดขึ้นให้ได้ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากกองพลพัฒนาที่ 4 ให้ความช่วยเหลือในการขุดลอกแหล่งน้ำทั้งหมดใน
พ้ืนที่  

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

1.2.8  โครงการวิถีชีวิตแห่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า สืบเนื่องจาก

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2566-2570) ซึ่งสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัยฯ พอดี โดยได้มอบหมายให้องค์การบริหารการพัฒนา
พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เป็นผู้รับผิดชอบ โดย อพท. ได้เลือกให้
มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้รับผิดชอบในโครงการวิถีชีวิตแห่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  ซึ่งเป็นการดำเนินการในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะทำร่วมกับ อพท . 
และกรมการพัฒนาชุมชน โดยใช้งบประมาณของยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ในการขับเคลื่อน 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

๑.3 เรื่องท่ีเลขานุการแจง้  
 ศาลปกครองนครศรีธรรมราชได้มีคำสั่งเรียกให้ทำคำให้การ ในคดีหมายเลขดำที่ บ .41/2565    

  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่      
นายชูเกียรติ  ชูสกุล ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองนครศรีธรรมราช ในกรณีเรื่องของผลงานทางวิชาการ โดยมีผู้ถูกฟ้อง
คดี คือ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 3  โดยศาลปกครอง
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นครศรีธรรมราช ได้มีคำสั่งเรียกให้ทำคำให้การ ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการทำคำให้การ เพื่อ
ส่งไปยังศาลปกครองนครศรีธรรมราชต่อไป 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

๑.๔   เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง 
 1.4.1  นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง   

  นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวว่า เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 
2565 ที่ผ่านมา ตนได้เชิญนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และนายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภา
การศึกษาจังหวัดกระบี่ เข้าพบท่านทูตเกออร์ก  ชมิดท์  (Georg Schmidt) เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย 
เพ่ือจะได้หารือกันในเรื่องของกำหนดการเดินทางไปจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่ ซึ่งจะได้ไปเยี่ยมเยือนวิทยาเขตตรัง
ด้วย 
  นายชุมพล  เที่ยงธรรม ยังกล่าวอีกว่า ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2565 ซึ่งตนได้รับเชิญ
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้ร่วมเดินทางไปยังจังหวัดกระบี่  โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัย 
อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี เดินทางไปพร้อมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประชุม และมีความร่วมมือกัน ใน
เรื่องของการพัฒนาภาคใต้ โดยให้จังหวัดกระบี่เป็นศูนย์กลาง จากการหารือกับนายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภา
การศึกษาจังหวัดกระบี่  ก็มีอีกหลายเรื่องที่จะดำเนินการพัฒนาให้จังหวัดกระบี่มีความเจริญมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่อง
ของการพัฒนาจังหวัดกระบี่ให้เป็นศูนย์กลางของท่าเรือน้ำลึก โดยได้ทาบทามท่าเรือฮัมบวร์ค ซึ่งเป็นท่าเรือสำคัญ
ของเยอรมนี มาให้ความร่วมมือ และในปลายเดือนสิงหาคม  2565 นี้ มกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบีย มีกำหนดการ
จะเสด็จมาเยือนประเทศไทย และจะมีคณะผู้แทนหอการค้าซาอุดิอาระเบียมาเยือนไทยด้วย ซึ่งตนก็ได้รับเชิญด้วย 
จึงเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีหากประเทศไทยและซาอุดิอาระเบียมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อาจจะทำให้เกิดความร่วมมือ
ต่างๆ ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่าเรือน้ำลึกท่ีจะสามารถขนส่งสินค้าไปยังซาอุดิอาระเบียได้ รวมทั้งการเปิดตลาด
การค้าของไทยในซาอุดิอาระเบียในอนาคต 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

1.4.2  นายชยานนท์  กฤตยาเชวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง   
  นายชยานนท์  กฤตยาเชวง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับ
เรื่องร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ….  โดยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 22  มิถุนายน
2565  สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีเสียงคัดค้าน ซึ่งใน
ขั้นตอนต่อไปก็คือประธานสภาผู้แทนราษฎรจะได้เสนอร่างฯ ต่อคณะรัฐมนตรี รอนายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าเพ่ือ
ลงพระปรมาภิไธย และประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป ซึ่งร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ….  ฉบับนี้ ถือว่า
เป็นพระราชบัญญัติวิชาชีพฉบับแรก ที่จะทำให้วิชาชีพสัตวบาล สัตวศาสตร์มีความชัดเจน ซึ่งสมาคมสัตวบาลแห่ง
ประเทศไทยและสภาการสัตวบาล คงจะต้องมีหน้าที่ผลักดันให้พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายสากลต่อไป อย่าง
น้อยก็ต้องการให้ประเทศสมาชิกอาเซียนผลักดันกฎหมายนี้ออกมา เพื่อที่ในอนาคต การเคลื่อนย้ายแรงงานทางด้าน
วิชาชีพนี้จะสามารถเคลื่อนย้ายได้ในอาเซียน และเนื่องจากอาเซียนเป็นแหล่งทางวิชาชีพนี้ จึงน่าจะมีความสำคัญ
และเป็นประโยชน์อย่างมาก และร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้จะเกิดประโยชน์กับคณะที่เปิดสอนสาขาสัตวศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยฯ ในการที่จะรับนักศึกษาใหม่ๆ เข้ามา  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 215 - 8/๒๕65       

วันพฤหัสบดี ที่ 26  พฤษภาคม  ๒๕65  ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่  215 - 8/๒๕65  วันพฤหัสบดี ที่ 26  พฤษภาคม  ๒๕65  ผ่านระบบการ
ประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings  โดยไม่มีการแก้ไข 

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
3.  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนๆ 
 - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1  รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ความเป็นมา 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  มาตรา 17 (4) ซึ่งได้กำหนดให้
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น 
 ในการนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึงได้
สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบ 

   จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

4.2  รายงานการนำเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล    

ความเป็นมา 
   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 156 -8/2560 เมื่อ
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบขยายวงเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำ
ฝากธนาคารประเภทฝากประจำ จากเดิม 150,000,000 บาท เป็น 200,000,000 บาท เพ่ือหาดอกผลจากการ
นำเงินฝากประเภทฝากประจำ นั้น โดยส่วนหนึ่งมหาวิทยาลัยฯ นำไปลงทุนประเภทสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตร
มั่งคั่ง 4 กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 15,000,000 บาท ซึ่งครบกำหนดระยะเวลา 
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน  2565 โดยได้รับดอกเบี้ยจากการลงทุน จำนวน 768,777.78 บาท และนำดอกเบี้ย
ดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี เงินลงทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เรียบร้อยแล้ว โดยสถานการณ์ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจของประเทศถดถอย อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำลดลงในระดับต่ำ  
ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ดำเนินการปรับรูปแบบในการบริหารเงินลงทุน ซึ่งจากเดิมได้นำไปลงทุนโดยฝาก
ธนาคารประเภทฝากประจำ เปลี่ยนเป็นนำไปลงทุนซื้อพันธบัตรรัฐบาล 
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   ในการนี้ คณะกรรมการบริหารเงินลงทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม  
2565  ได้มีมติเห็นชอบนำเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 15,000,000 บาท ดังกล่าว ลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ พ.ศ. 2552) ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1  ซึ่งเป็นตราสารหนี้ตลาดรอง  มีอายุคงเหลือ  7.54 ปี หรือ 7 ปี 6 เดือน 11 วัน มีอัตราดอกเบี้ย
แบบคงท่ี ร้อยละ 1.60 ต่อปี ของกระทรวงการคลัง 

   ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน  2565  มหาวิทยาลัยฯ ได้ยืนยันคำสั่งซื้อหลักทรัพย์อันเป็นตราสารหนี้ 
และชำระเงินตามคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ จำนวน 14,854,037.50 บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่ นสี่พันสามสิบ
เจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) และนำเงินคงเหลือจากการซื้อหลักทรัพย์ จำนวน 145,962.50 บาท  (หนึ่งแสนสี่
หมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) นำฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์กับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  จำกัด 
(มหาชน) มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดทราบ   

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าการนำเงินรายได้สะสมไปลงทุน ควร
จะพิจารณาให้รอบคอบ เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังประสบกับภาวะเงินเฟ้อ อาจจะทำให้
เกิดผลกระทบในเรื่องของดอกเบี้ย และหากเป็นไปได้ มหาวิทยาลัยฯ ควรหาโอกาสลงทุนในการที่จะสร้างรายได้จาก
การเงินประเภทอ่ืนที่มีความเสี่ยงค่อนข้างน้อย เช่นหุ้นกู้ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามต้องศึกษาความเสี่ยงก่อน ฉะนั้น
ในเรื่องการลงทุน คณะกรรมการนโยบายการเงิน ควรจะมีการหารือกัน โดยพิจารณาอย่างรอบคอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบรายงานการนำเงินรายได้สะสมของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ดังเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
6.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ 

ความเป็นมา 
  ตามท่ี วิทยาลัยการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 
๒๕๕๘ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
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สาขา หรือสาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมาย ในการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ นั้น 

  ในการนี้ วิทยาลัยการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) จากเดิม นายประสาร  จิตรเพ็ชร  เปลี่ยนเป็น  นายปิยะพงศ์  สุวรรณโณ  เนื่องจาก 
นายประสาร  จิตรเพ็ชร  ย้ายไปสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
 การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการ
พิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/๒๕65  เมื่อวันที่  
6  มิถุนายน  ๒๕65  และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้าน
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 42 - 9/2565 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

6.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะเทคโนโลยี
การจัดการ 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้
สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือ
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สาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมาย ในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ นั้น 
  ในการนี้ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังนี้  
  1. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร  จากเดิม นางสาว
เสาวลักษณ์  บุญรอด  เปลี่ยนเป็น  นางกรกนก  โภคสวัสดิ์  เนื่องจาก นางสาวเสาวลักษณ์  บุญรอด   ลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก 
 2. เปลี่ยนตำแหน่งทางวิชาการ ราย นางสาวนุชากร  คงยะฤทธิ์  จากเดิม ตำแหน่งอาจารย์  
เปลี่ยนเป็น ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   

  การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการ
พิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/๒๕65  เมื่อวันที่  
6  มิถุนายน  ๒๕65  และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้าน
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 42 - 9/2565 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
7.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ (หลักสูตร
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ปรับปรุง พ.ศ. 2565) ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) โดยได้ปรับปรุงให้ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  และปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกและการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG ที่มุ่งเน้น
การจัดการเรียนสอนให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะ คิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และพัฒนาชีวผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานของ
ทรัพยากรในท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งสามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรมและ
จริยธรรม รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืน ซึ ่ง
หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และผ่าน
การพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/๒๕65 เมื่อวันที่ 
19 พฤษภาคม ๒๕65 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภา
วิชาการฯ 

  บัดนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 41– 8/2565 เมื่อวันที่ 20  พฤษภาคม  2565 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 
ภายในระยะเวลา ๒ ปี จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป    

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีว
ผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. แม้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทางด้านไบโอ
พลาสติก (Bioplastic) อย่างไรก็ตาม คณะควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องทางด้านนี้บ้าง รวมทั้งเรื่องพอลิเมอร์ชีวภาพด้วย 
 2. ให้ปรับแก้ในเล่ม มคอ.2 ดังนี้ 
     หน้า 22  วิชา 02-282-303  ควรปรับแก้ชื่อรายวิชา 
     จาก  ชีวผลิตภัณฑ์เพ่ือยกระดับผลผลิตทางการเกษตร 
     เป็น  ชีวผลิตภัณฑ์เพ่ือการปรับปรุงผลิตภาพทางการเกษตร 
     และปรับในหน้า 72 เช่นเดียวกัน 
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     หน้า 23  วิชา 02-283-302  ควรปรับแก้ชื่อรายวิชา  
     จาก  นวัตกรรมการจัดการและพัฒนาอาหารพื้นถิ่น 
      Innovative Management and Development for Local Foods 
     เป็น  นวัตกรรมการจัดการสำหรับการพัฒนาอาหารพื้นถิ่น 
      Innovative Management for Development  Local Foods 
     และปรับในหน้า 76 เช่นเดียวกัน     

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตร          
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ และรับรองมติ        
ที่ประชุม  โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้
เรียบร้อยอีกครั้ง ก่อนส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

7.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 ความเป็นมา  
  ตามที ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้ดำเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ซึ่ง
ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยได้
ปรับปรุงให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๒ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และปรับปรุงให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) พันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ และสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม ที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และกำลังเปลี่ยนผ่าน
จากยุค 3G ไปยัง 4G และ 5G ในอนาคต การจัดการเรียนการสอนต้องทำให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
มีทักษะทั้งทางด้านทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีในงานโทรคมนาคมยุคใหม่ และสามารถ
ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สถานประกอบการ 
ชุมชน และสังคม เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อ
สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่าน
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ใน
คราวประชุมครั้งที่ 8/๒๕65 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ๒๕65 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ 
  บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 42 – 9/2565 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน  2565 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. เนื่องจากเทคโนโลยีทางโทรคมนาคมมีการพัฒนาที่รวดเร็วและพัฒนาตลอดเวลา ซึ่งจะมี
กฎเกณฑ์ต่างๆ เข้ามาควบคุม ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ ควรให้นักศึกษาได้เรียน ในเรื่องของกฎหมายโทรคมนาคม 
เพ่ือที่นักศึกษาสำเร็จการศึกษาออกไปแล้วอย่างน้อยมีพ้ืนฐานทางด้านกฎหมายโทรคมนาคม โดยอาจจะจัดให้เป็น
การเรียนในหลักสูตรหรือจะเป็นการบรรยายพิเศษก็ได้ และควรเรียนในช่วงปีท้ายๆ ของการศึกษา ก่อนที่จะจบ
การศึกษาออกไป 
 2. ในเล่ม มคอ.2 รายละเอียดเหตุผลและความจำเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร เป็นการปรับปรุง
เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ส่งเสริมการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีแห่งอนาคต ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาเกิดขึ้น แต่เห็นว่ารายวิชายังไม่ค่อยทันสมัย เนื่องจากปัจจุบันนี้
เป็นโลกดิจิทัล ฉะนั้นในหลักสูตรจึงควรมีในเรื่อง เทคโนโลยีควอนตัม (Quantum Technology) คอมพิวเตอร์แบบ
ควอนตัม (Quantum Computing) เป็นต้น เนื่องจากโลกในปัจจุบันเปลี่ยนไปทิศทางดังกล่าว ฉะนั้น นักศึกษาควร
จะได้รับรู้ทิศทางของเทคโนโลยีตั้งแต่การเรียนในระดับปริญญาตรี จะเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะเรื่องเหล่านี้จะมีผลเข้า
มาเก่ียวข้องกับการโทรคมนาคมในอนาคตสูงมาก 
 3. มหาวิทยาลัยฯ ควรบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับการที่มหาวิทยาลัยฯ เลือกเป็นกลุ่ม
สอง คือเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม ฉะนั้นหลักสูตรปริญญาตรี ควรจะสร้าง
เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมให้กับประเทศได้ แต่ในโครงสร้างหลักสูตรยังมองไม่เห็นว่าหลักสูตรจะสามารถ
ตอบสนองต่อการสร้างนวัตกรรมได้อย่างไร ซึ่งควรจะต้องมีการบริหารจัดการให้เกิดนวัตกรรมให้ได้ 
 4. จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษาที่  4  ภาคการศึกษาที่ 1 มีโครงงาน
วิศวกรรมโทรคมนาคม 3  หน่วยกิต  และในภาคการศึกษาที่  2 มีการเรียนสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต ซึ่งใน
รายละเอียดทั้ง 2 รายวิชานี้แยกออกจากกันโดยอิสระ ไม่ได้บูรณาการเข้าด้วยกัน ฉะนั้นความเชื่อมโยงของทั้ง 2 
วิชานี้สามารถเชื่อมโยงกันได้ และใช้เวลาทั้ง 2 ภาคการศึกษา ซึ่งเป็นเวลาที่สามารถสร้างนวัตกรรมอะไรให้กับ
มหาวิทยาลัยฯ ได้ เพ่ือจะได้ใช้เวลาทั้ง 2 ภาคเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หากมีการบริหารจัดการที่ดี เช่น 
อาจจะเอาโจทย์จากสหกิจ จากโรงงานอุตสาหกรรมมาเป็นโจทย์ของวิชาโครงงาน เมื่อทำในภาคการศึกษาที่ 1  
เสร็จ ก็ไปทำต่อในภาคการศึกษาที่ 2 ในโรงงานอุตสาหกรรมต่อ เป็นต้น หากบริหารจัดการในส่วนนี้ได้ น่าจะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมข้ึนมาได้ ตามเจตนารมณ์การพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยฯ 
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   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตร  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ และ
รับรองมติที่ประชุม  โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เรียบร้อย  
อีกครั้ง ก่อนส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

7.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้ดำเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ซึ่งปรับปรุง
จากหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยได้ปรับปรุงให้
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ให้มี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในวิชาชีพทางด้านแฟชั่นและสิ่งทอในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และ
ระดับนานาประเทศ เพ่ือให้เข้าใจความแตกต่างทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรม สอดคล้องกับสภาพสังคมเศรษฐกิจและ
ความต้องการของตลาดแรงงานและแนวโน้มแฟชั่นในอนาคต จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสายงานแฟชั่นและสิ่งทอ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน
และอนาคต ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร และผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/
๒๕65 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ๒๕65 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
สภาวิชาการฯ 

  บัดนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
แฟชั่นและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่าน
การพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 42– 9/2565 เมื่อวันที่ 13  มิถุนายน  2565 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป    

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น
และสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด”      

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 



-19- 
 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. หากหลักสูตรฯ สามารถดำเนินการให้มีผลงานปีละ 1 ชิ้น ที่สามารถนำสู่ตลาดที่เป็นสากลได้ จะ
เป็นเรื่องที่ดีมาก นอกจากเป็นการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยฯ แล้ว ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้อาจารย์และ
นักศึกษาด้วย  
 2. เนื่องจากอาจารย์นวัทตกร  อุมาศิลป์ อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ทำใน
เรื่องของผ้าย้อมคราม ซึ่งเป็นผ้าย้อมครามที่ต่างจากผ้าย้อมครามของจังหวัดสกลนครซึ่งมีชื่อเสียงอย่างหนึ่งของ
จังหวัด ซึ่งเป็นครามของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าส่งเสริมมาก หาก
ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ นอกจากเป็นการส่งเสริมหลักสูตรแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ 
ด้วย  
 3. สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มีความท้าทายมาก เพราะเป็นการนำทั้ง 2 ศาสตร์ทั้ง
ออกแบบแฟชั่นและออกแบบสิ่งทอ มารวมอยู่ในหลักสูตรเดียวกัน ซึ่งหากรวมกันเช่นนี้ ต้องตระหนักว่าต้องทำให้ได้
จริงๆ  และมหาวิทยาลัยฯ ควรจะพิจารณาดูว่า ทางสาขานี้จะเก่งและเชี่ยวชาญในเรื่องใด เพ่ือให้สังคมได้รับทราบว่า 
มทร.ศรีวิชัย เก่งในด้านใด เช่น ด้านแฟชั่นดีไซน์ (Fashion design) ด้านการออกแบบสิ่งทอ (textile design) ด้านการ
ออกแบบแพทเทิร์น เป็นต้น 
 4. เนื่องจากแฟชั่นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แบบฟาสต์แฟชั่น (Fast Fashion) เพ่ือตามกระแส
ให้ทัน โดยฟาสต์แฟชั่น จะมาไวไปไว และเป็นการผลิตออกมาจำนวนมาก  เป็นการสร้างมลภาวะและทำลายระบบนิเวศ 
เพราะอุตสาหกรรมแฟชั่นนั้นจัดเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมลภาวะให้กับโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ไม่ควรจะทำ และ
ปัจจุบันฟาสต์แฟชั่น ยังได้รับการต่อต้านอีกด้วย ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ ควรหันมาทำตามแนวคิด Slow Fashion คือ 
แฟชั่นที่ยั่งยืน มีคุณภาพใช้งานได้นาน ในกระบวนการผลิตต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อย่างเช่น การย้อมคราม การใช้
เส้นใยพ้ืนถิ่นที่ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับการทำลายธรรมชาติ 
 5. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการเชิญอาจารย์หรือผู้ เชี่ยวชาญที่รู้ในเรื่องการออกแบบสิ่งทอ (textile 
design) จริงๆ มาช่วยให้ความรู้ 
 6. นายสาธิต  พุทธชัยยงค์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวว่ายินดีที่จะสนับสนุน
มหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากตนเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งสถาบันวิจัยแฟชั่นแห่งประเทศไทย  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม      

7.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะศิลปศาสตร์ 

 ความเป็นมา  
  ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้ดำเนินการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตร  
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ และสอดคล้องกับสภาพ
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สังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้การเรียนการสอนมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพยั่งยืน เนื่องจากปัจจุบัน
สภาพเศรษฐกิจทางสังคม ตลาดแรงงาน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คณะฯ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนา
หลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งหลักสูตร
ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และผ่านการ
พิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/๒๕65 เมื่อวันที่ 6 
มิถุนายน ๒๕65 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะศิลปศาสตร์ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ และมอบ      
รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม) ตรวจสอบ 
  บัดนี้ คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ และผ่านการตรวจสอบจากรองอธิการบดี  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม) เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 42– 9/2565 เมื่อวันที่ 13  มิถุนายน  
2565 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. ในเรื่องการท่องเที่ยวมีความสำคัญมาก และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนมีรายได้ มีอาชีพ ซึ่งเรื่องการ
พัฒนาทะเลสาบสงขลา เป็นเรื่องนี้น่าสนใจ เนื่องจากทะเลสาบสงขลาน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งในภาคใต้ได้ 

 2. เป้าหมายการรับนักศึกษาของหลักสูตร หากดูในอาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา จะมี
อาชีพมัคคุเทศก์ ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ธุรกิจการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพมัคคุเทศก์ ได้รับผลกระทบหนักมาก และแม้สถานการณ์จะคลี่คลาย การท่องเที่ยวก็ยังไม่
กลับมาเต็มรูปแบบ การที่มหาวิทยาลัยฯ ตั้งเป้าหมายรับนักศึกษา จำนวน 90 คน ซึ่งหากสำเร็จการศึกษาไปแล้ว 
ยังประกอบอาชีพเดิมๆ อาจจะไม่ได้เป็นจุดสนใจให้นักศึกษาอยากจะเข้ามาศึกษาต่อ 

 3. หลักสูตรควรจะปรับเปลี่ยนในเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับการสถานการณ์และพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ซึ่งพบว่าพฤติกรรม และทัศนคติในเรื่องท่องเที่ยวของผู้คนเปลี่ยนไป ซึ่งจะไม่นิยมไปกับ
บริษัททัวร์ แต่นิยมเดินทางท่องเที่ยวโดยค้นหาผ่าน Google ทั้งการค้นหาสถานที่ เส้นทาง รวมไปถึงร้านอาหารต่าง ๆ 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นร้านสตรีทฟู้ดที่เป็นที่นิยมกัน ฉะนั้นในหลักสูตรจะต้องมีการปรับเปลี่ยน ว่าแก่นของวิชาจะเน้นใน
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เรื่องใด และในหลักสูตรควรจะบอกได้ว่าเน้นการท่องเที่ยวที่เป็นการท่องเที่ยวขาเข้า (Inbound) การท่องเที่ยวขา
ออก (Outbound) หรือว่าเป็นการเรียนโดยทั่วไป หรือหลักสูตรน่าจะบอกได้เลยว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบ
ภายในประเทศ โดยเน้นการท่องเที่ยวในภาคใต้ เพื่อให้ผู้เรียนประกอบอาชีพธุรกิจด้านการท่องเที่ยวทางภาคใต้ เป็น
ต้น และหลักสูตรควรจะมีการปรับเปลี่ยนให้มีความเชื่อมโยงกับเรื่องของแนวคิด BCG Model ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไก
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และปรับให้สอดคล้องกับเรื่องการอนุรักษ์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งหลักสูตรนี้อาจจะต้อง
บูรณาการร่วมกันกับคณะอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วย 

 4. หลักสูตรอาจจะเน้นในเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวขนาดเล็กด้วย โดยสื่อสารกับบริษัทท่องเที่ยวขนาดเล็ก
ในภาคใต้ ในเรื่องของการปรับตัวให้อยู่รอดกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งผลกระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผล
กระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวด้วย ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ ควรมีองค์ความรู้และใช้ความรู้เหล่านั้นช่วยเหลือบริษัท
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้อยู่รอด 

 5. การปรับรูปแบบของการท่องเที่ยวให้มีคุณค่าเพ่ิมมากขึ้น คือเรื่องของความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
การรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นสถานที่ทางศิลปวัฒนธรรมหรือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ 
ควรมีกระบวนการให้ความรู้แก่นักศึกษาให้เข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมด้วย ต้องสร้างจิตสำนึกให้เกิดให้ได ้

 6. การท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ ควรเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้ไปดูงานหรือเดินทางไปต่างประเทศ เพ่ือให้นักศึกษาได้เห็นระบบของการท่องเที่ยว  ทั้งการท่องเที่ยวขา
เข้า (Inbound) และการท่องเที่ยวขาออก (Outbound) 

 7. ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนในด้านการท่องเที่ยว จะต้องมีภาพของความร่วมมือด้วย เพราะบาง
แห่งทำการท่องเที่ยวขาเข้า (Inbound) บางแห่งทำเฉพาะการท่องเที่ยวขาออก (Outbound) และที่สำคัญจุดขายที่
สำคัญของการท่องเที่ยวไทย คือความเป็นไทยแท้ 

 8. มหาวิทยาลัยฯ ต้องผลักดันนักศึกษาให้เข้าสู่โครงการหรือการประกวดที่เป็นระดับโลก เช่น การ
ประกวดสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก “One Young World” ซึ่งภาคใต้น่าจะมีโครงการหรือความรู้ท้องถิ่น
มากมายที่สามารถทำเป็นโครงการมาประกวดได้ 

 9. คณะศิลปศาสตร์ฯ ควรจะทำโครงการวิจัยสร้างการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ใน 4 
จังหวัดภาคใต้ หรือจะเป็นลักษณะอ่ืนก็ได้ แต่ว่าควรจะทำให้เห็นเป็นรูปธรรม และควรมีความร่วมมือ มีการบูรณา
การระหว่างหลักสูตรท่องเที่ยวที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด เพ่ือใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 10. ในหลักสูตรน่าจะเสริมเรื่องการรู้ทันการณ์ ให้รู้เรื่องของการท่องเที่ยวในยุค New Normal ว่า
เป็นอย่างไร ซึ่งทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้ว และต้องรู้ทัน  Google  รู้ทัน metaverse และที่สำคัญ การ
ท่องเที่ยวทางภาคใต้ สิ่งที่ควรจะรู้ ควรจะเข้าใจ คือเรื่องของประวัติศาสตร์ตั้งแต่ก่อนมาเป็นอาณาจักรศรีวิชัย ซึ่ง
คณะที่มีการเรียนการสอนทางด้านการท่องเที่ยว ควรจะรู้ลึกในเรื่องของประวัติศาสตร์ ความเป็นตัวตนของศรีวิชัย
ด้วย  

 11. การจะทำเรื่องการท่องเที่ยว ควรจะเปลี่ยนจากคุ้มค่าทางการเงิน (Value for Money) เป็น
คุ้มค่าจากประสบการณ์  (value experiences) ด้วย ซึ่ งแทนที่จะคุ้มค่าเงิน ให้หาประสบการณ์ด้วย โดย
มหาวิทยาลัยฯ อาจจะเชิญคุณศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ซึ่งมี
แนวคิดท่ีน่าสนใจ มาให้แนวคิดต่อมหาวิทยาลัย 

 12. หากมีโอกาสที่จะดำเนินการได้ มหาวิทยาลัยฯ อาจจะปรับ ในเรื่องของการให้เช่าที่ดินและ
อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้มีตัวเลือกในการดำเนินการอย่างอ่ืนเป็นทางเลือกเพ่ิมขึ้น เช่น เปิด
ให้บริการในลักษณะของ Nursing Home สำหรับผู้สูงอายุ หรือเป็นสถานที่พักฟ้ืน เช่น บริษัทมหาชนจำกัด 
กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ซ่ึงได้ตั้งศูนย์ความเป็นเลิศของการมีสุขภาพดี ที่อาคารโรงแรมปาร์คนายเลิศ ซึ่งเป็น
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คลินิกที่มีแผนกเวชศาสตร์ชะลอวัยฟ้ืนฟูสุขภาพ และแผนกสร้างเสริมและฟ้ืนฟูระบบกล้ามเนื้อและกระดูก  ซึ่ง
น่าสนใจมาก หากมหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการให้เป็นกิจการแบบนี้ และสภาพพ้ืนที่ของหาดชลาทัศน์ ก็มีอากาศที่ดี 
เหมาะแก่การพักฟ้ืน หากดำเนินการได้ น่าจะมีโอกาสค่อนข้างสูง 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม   

7.5  พิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารแนวคิดหลักในการจัดทำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ความเป็นมา  
 ตามที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารแนวคิดหลักในการจัดทำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการ
สัตวแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) ซึ่งคณะฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเทศไทยที่มีผลผลิตทางการเกษตร
และปศุสัตว์เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญและเป็นรายได้หลัก การพัฒนาทางเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันกำลังมุ่งไปสู่การ
เปิดตลาดการค้าเสรี ทำให้ประเทศท่ีมีต้นทุนในการผลิตสินค้าต่ำ มีความได้เปรียบทางการค้า ดังนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์ในประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนาประสิทธิภาพของการผลิต
และยกระดับมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และในขณะเดียวกันปัจจุบันประชากรไทยกำลังเข้าสู่ยุคที่มีสัดส่วน
ผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น การมีสัตว์เลี้ยงเป็นเพ่ือนสำหรับผู้สูงวัยจึงเป็นที่นิยมมากขึ้น จึงทำให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ของกิจการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสัตว์ ทั้งในด้านของอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ และสัตว์เลี้ยงเป็นเพ่ือน จากรายงาน
ประจำปี ๒๕๖๔ กรมปศุสัตว์ การส่งออกสินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์เพ่ิมสูงขึ้นเฉลี่ยอัตรา ร้อยละ ๒ ต่อปี ในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ การส่งออกสินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อปีคิดเป็นมูลค่า ๑๒๓,๗๐๕ ล้านบาท โดยในปี 
๒๕๖๔ ได้ส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นอันดับ ๕ ของโลก และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๖๔ จะมีการส่งออกอาหาร
ส ัตว ์เลี ้ยงค ิดเป ็นมูลค่า ๔๘,๐๐๐ ล ้านบาท ในด้านส ัตว ์เลี ้ยงเป ็น เพ่ือนนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีจำนวน
สถานพยาบาลสัตว์ทั่วประเทศทั้งสิ้น ๓,๒๐๐ แห่ง ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการผลิตบุคลากรด้านเทคนิคการ
สัตวแพทย์เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือสนับสนุนงานด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์และการผลิตสัตว์ ได้แก่ การวินิจฉัยและชันสูตร
โรค เวชศาสตร์การกีฬาและ การฟ้ืนฟูสัตว์ รังสีวินิจฉัยและรักษา และสมาร์ทฟาร์ม โดยที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ 
ทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน 
 ด้วยเหตุผลความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับเพ่ือเพ่ิมกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้กับประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์และสัตว์ที่เลี้ยงเป็น
เพ่ือน รวมทั้งการผลิตสัตว์ของเกษตรกร และปัจจุบันยังไม่มีการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาดังกล่าวในพ้ืนที่
ภาคใต้ ทั้งนี้ เอกสารแนวคิดหลักในการจัดทำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ 
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 10/๒๕65 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ๒๕65 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ 
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 บัดนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงเอกสารแนวคิดหลักในการจัดทำหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....)  ตามข้อเสนอแนะของสภา
วิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล    
ศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 42 – 9/2565 เมื่อวันที่  13  มิถุนายน  2565 จึงเห็นสมควรนำเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารแนวคิดหลักในการจัดทำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. นอกจากจะมีเทคนิคการสัตวแพทย์ที่เน้นในเรื่องของสัตว์เลี้ยงแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ควรจะเน้นใน
เรื่องของวัวชน เพราะหากมหาวิทยาลัยฯ สามารถทำได้ มหาวิทยาลัยฯ จะเป็นแห่งแรกที่เทคนิคการสัตวแพทย์มี
ความเชี่ยวชาญเรื่องวัวชนด้วย และจะเป็นโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษา ได้เรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น รวมถึงมีผลงานวิจัย
เพ่ิมมากข้ึน และในอนาคต ยังมีโครงการที่รัฐบาลพยายามผลักดันและสนับสนุนเพ่ือให้เกษตรกรเลี้ยงแกะ ที่จังหวัด
กระบี่ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ น่าจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องนี้ด้วย ส่วนในเรื่องของปศุสัตว์พ้ืนฐาน ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสุกร
หรือสัตว์ปีก มหาวิทยาลัยฯ ก็ควรจะมีกิจกรรมทางด้านนี้เช่นเดิม แต่ให้เน้นเรื่องของ แพะ แกะ และวัวชน เป็นหลัก 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ มีความโดดเด่นที่แตกต่างจากที่อ่ืน 
 2. ในการพัฒนาหลักสูตร จะต้องสอดคล้องและสามารถตอบโจทย์เรื่องของการที่มหาวิทยาลัยเลือก
เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มสอง คือเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม 
 3. คณาจารย์ในหลักสูตรนี้ ควรจะต้องมีการทำวิจัย ซึ่งเป็นการวิจัยที่ตรงกับความเป็นนักเทคนิคสัตว
แพทย์ ต้องวิจัยให้ตรงกับสาขา จึงจะทำให้มีนวัตกรรมในเรื่องนี้เกิดข้ึนได้ 

    มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบเอกสารแนวคิดหลักในการจัดทำ
หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....) ดังเสนอ และ
รับรองมติที่ประชุม   
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7.6  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕64  

 ความเป็นมา 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รวบรวม
รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕64  จำนวน ๒,๓๒๘ คน และ
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕64 จำนวน 2 คน  โดยได้ผ่าน
การพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/๒๕65 เมื่อวันที่ 
6 มิถุนายน  ๒๕65 และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้าน
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 42 – 9/๒๕๖5 เมื่อวันที่  13 มิถุนายน  ๒๕๖5 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
  1. อนุมัติปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 
2 ปีการศึกษา ๒๕64 จำนวน ๒,๓๒๘ คน โดยวันที่สำเร็จการศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำ
คณะและวิทยาลัย  

  2. อนุมัติปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕64 
จำนวน  2  คน โดยวันที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(7)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร”     

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
  1. อนุมัติปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕64 จำนวน ๒,๓๒๘ คน โดยวันที่สำเร็จการศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการประจำคณะและวิทยาลัย ดังเสนอ 

  2. อนุมัติปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา     
๒๕64 จำนวน  2  คน โดยวันที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคือวันที่ ได้รับการอนุ มัติจากคณะ
กรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ดังเสนอ 

  และรับรองมติที่ประชุม 
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7.7  พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ และของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 (ประจำไตรมาส 3) เพ่ือดำเนินการ จัดซื้อรายการครุภัณฑ์ ดำเนินรายการสิ่งก่อสร้าง 
และเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษา จำนวน 28 รายการ  

 ความเป็นมา 
 ตามที่ คณะกรรมการพิจารณาการขอใช้เงินรายได้สะสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565  (ประจำไตรมาส 3) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบรายการขออนุมัติ
ใช้ เงินรายได้สะสมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 28 รายการ งบประมาณรวม 
40,328,450 บาท  (สี่สิบล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

 

ลำดับ หน่วยงาน/รายการ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 

 

เหตุผลความจำเป็น 

 
 

แหล่งงบประมาณ 
 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

 

1.  กองกลาง  2 รายการ 
 

13,521,000    

  ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมส่วนกลางสงขลา 2 รายการ 
 

13,521,000    

1. 1) โครงการปรับปรุงโรงยิมเนเซียม        
และอัฒจันทร์ 

1 งาน 12,235,000 12,235,000    กองกลาง มีความประสงค์ขอ
อนุมัติเงินรายได้สะสม ดำเนินโครงการ
ปรับปรุงโรงยิมเนเซียมและอัฒจันทร์ 
เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ 
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานภายนอกที่มาใช้บริการ 
และเพื่อรองรับงานกีฬาต่าง ๆ  

 
 
 

2. 2) โครงการซ่อมแซมลู่วิ่งยางสังเคราะห์ 1 งาน 1,286,000 1,286,000  กองกลาง มีความประสงค์ขออนุมัติ
เงินรายได้สะสม เพื่อเป็นการสนับสนุน
การให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ 
และบุคลากร ให้มีพื้นที่ออกกำลังกาย 
มีพื้นที่วิ่งให้บริการนักศึกษา และ
เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย  

2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1 รายการ  287,000   

3. 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  
สำหรับงานประมวลผล พร้อมเครื่อง
สำรองไฟฟ้า 

10 ชุด 28,700 287,000   คณะครุศาสตร์ฯ มีความประสงค์
ขออนุมัติเงินรายได้สะสม เพื่อจัดซื้อ
ค รุ ภั ณ ฑ์ เค รื่ อ งค อ ม พิ ว เต อ ร์           
เพื่ อทดแทนของเดิมที่ ไม่สามารถ    
ใช้งานได้ 
 

เงินรายได้สะสม      
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมฯ 

3. คณะบริหารธุรกิจ 1 รายการ  8,420,000   

4. 1) ชุดเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง 
พร้อมติดต้ัง 

1 ชุด 8,420,000 8,420,000   คณะบริหารธุรกิจ มีความประสงค์
ขออนุมัติเงินรายได้สะสม เพื่อจัดซื้อ
ค รุ ภั ณ ฑ์ เค รื่ อ ง ป รั บ อ า ก า ศ          
เพื่อทดแทนของเดิมที่ เสื่อมสภาพ 
และมีค่าซ่อมแซมที่สูง  
 

เงินรายได้สะสม      
คณะบริหารธุรกิจ 

    
 
 
 
 

เงินรายได้
สะสม

ส่วนกลาง
สงขลา 
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ลำดับ หน่วยงาน/รายการ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 

 

เหตุผลความจำเป็น 

 
 

แหล่งงบประมาณ 
 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

 
4.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 รายการ 

 
3,300,000    

5. 1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์           
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง           
จังหวัดสงขลา  

1 ชุด 2,100,000 2,100,000  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความ
ประสงค์ขออนุมัติเงินรายได้สะสม 
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์  
เพื่อทดแทนของเดิมที่ ไม่สามารถ   
ใช้งานได้ ของสาขาวิชาสถาปัตยกรรม  

 
 
 

6. 2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
การผังเมือง ตำบลบ่อยาง  
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

1 ชุด 1,200,000 1,200,000  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความ
ประสงค์ขออนุมัติเงินรายได้สะสม 
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เพื่อทดแทนของเดิมที่ ไม่สามารถ   
ใช้งานได้ ของสาขาวิชาการผังเมือง  

5. วิทยาลัยรัตภูมิ 1 รายการ  668,500   

7. 1) โดมครอบสนามบาสเก็ตบอล 
 

1 งาน 668,500 668,500 วิทยาลัยรัต ภูมิ  มีความประสงค์            
ขออนุมัติเงินรายได้สะสม เพื่อสมทบ
งบประมาณเพิ่มเติม  ในการก่อสร้าง
โดมครอบสนามบาสเก็ตบอล  
 

เงินรายได้สะสม      
วิทยาลัยรัตภูมิ 

6. สำนักงานวิทยาเขตตรัง 1 รายการ  105,000   

8. 1) ซ่อมแซมฝาผนังและฝ้าเพดาน             
ห้องฟิตเนส พร้อมฉีดปลวกอาคารกีฬา 
 

1 งาน 105,000 105,000 สำนักงานวิทยาเขตตรั ง มีความ
ประสงค์ขออนุมัติเงินรายได้สะสม 
เพื่อซ่อมแซมฝาผนังและฝ้าเพดาน 
ห้องฟิตเนส พร้อมฉีดปลวกอาคาร
กีฬา ที่มีสภาพชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน 
เพื่อ เตรียมความพร้อมในการจัด
สวัสดิการแก่นักศึกษา 
 

เงินรายได้สะสม      
สำนักงานวิทยาเขตตรัง 

7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 5 รายการ  3,843,000   

9. 1) 
 

ปั๊มขนาด 3 นิ้ว 3 แรง พร้อมติดต้ัง 
 

1 ชุด 35,000 35,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การประมง มีความประสงค์ขออนุมัติ           
เงินรายได้สะสม เพื่อจัดซื้อปั๊มน้ ำ 
ทดแทนของเดิม  ที่ มีสภาพชำรุด        
ไม่พร้อมใช้งาน เพื่อ เตรียมความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอน
ของนักศึกษาสาขาประมงและการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
 

 
 

10. 2) ปรับปรุงระบบสูบน้ำจากทะเล 
 

1 ระบบ 2,500,000 2,500,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การประมง มีความประสงค์ขออนุมัติ
เงินรายได้สะสม เพื่อปรับปรุงระบบ
สูบน้ำเดิม ให้สามารถจัดการเรียน
การสอน/การวิจัย ได้อย่างต่อเนื่อง
และ มีประสิทธิภาพ  
 

11. 3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการความ
หลากหลายทางชีวภาพทางทะเล 
 

1 ชุด 670,000 670,000 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การประมง มีความประสงค์ขออนุมัติ
เงินรายได้สะสม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการฯ ให้มีความพร้อมต่อ
การจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา  
 

 
 
 

เงินรายได้สะสม 
คณะ

สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

 

เงินรายได้สะสม 
คณะ

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

การประมง 
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ลำดับ หน่วยงาน/รายการ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 

 

เหตุผลความจำเป็น 

 
 

แหล่งงบประมาณ 
 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

 
(ต่อ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง        

12. 4) งบเงินอุดหนุน: ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 
สำหรับฝึกทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา
หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัส Covid-19 
      - ค่าวัสดุ : สำหรับฝึกทักษะด้าน
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
      - ค่าวัสดุ : สำหรับฝึกทักษะด้าน
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและ
ผลิตภัณฑ์ประมง 
      - ค่าวัสดุ : สำหรับฝึกทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม  

3 
 
 
 

1 
 

1 
 
 

1 

รายการ 
 
 
 
รายการ 
 
รายการ 
 
 
รายการ  

500,000 
 
 
 

50,000 
 

270,000 
 
 

180,000 

500,000 
 
 
 

50,000 
 

270,000 
 
 

180,000  

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง มีความประสงค์ขออนุมัติ
เงินรายได้สะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ดำเนินงานสำหรับ จัดซื้อวัส ดุ ใน
รายวิชาปฏิบัติฝึกทักษะวิชาชีพให้กับ
นักศึกษา  หลังสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 
  

 
 
 

13. 5) งบเงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 

      - ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางไป
ราชการงานพิธีพระราชทาน 
ปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 
2562-2563 
      - ค่าใช้จ่ายสำหรับตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี
การศึกษา 2564 

2 
 

  1 
 
 

 
1 

รายการ 
 
รายการ 
 
 
 
รายการ 
 
 

138,000 
 

68,000 
 
 
 

70,000 

138,000 
 

68,000 
 
 
 

70,000 
 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง มีความประสงค์ขออนุมัติ
เงินรายได้สะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ดำเนินงานสำหรับบริหารจัดการของ
คณะฯ  
 
 
 

8. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเท่ียว 1 รายการ  200,000   

14. 1) งบเงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 
 
     - ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางไป
ราชการงานพิธีพระราชทาน 
ปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 
2562-2563 
     - สมทบค่าน้ำมันเชื้อเพลิง                
วิทยาเขตตรัง     
      - ค่าใช้จ่ายสำหรับตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี
การศึกษา 2564 
 

3 
 

1 
 
 
 

1 
 

1 

รายการ 
 
รายการ 
 
 
 
รายการ 
 
รายการ 
 
 

200,000 
 

100,000 
 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

200,000 
 

100,000 
 
 

 
50,000 

 
50,000 

 

 วิ ท ย าลั ย ก าร โร งแ รม แล ะ ก าร
ท่องเที่ยว มีความประสงค์ขออนุมัติ
เงินรายได้สะสม เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ดำเนินงานสำหรับบริหารจัดการของ
วิทยาลัยฯ 
 

เงินรายได้สะสม      
วิทยาลัยการโรงแรม
และการท่องเที่ยว 

9. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 2 รายการ  2,000,000   

15. 1) 
 

ครุภัณฑ์สตูดิโอปฏิบัติการผลิตสื่อดิจิทัล 
 

1 ชุด 500,000 500,000  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการ มีความประสงค์ขอ
อนุมั ติเงินรายได้สะสม เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สตูดิโอปฏิบัติการผลิตสื่อ
ดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนของนักศึกษา 
และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร
แก่วิทยาลัยฯ  

 
 

16. 2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
บริหารธุรกิจและวิศวกรรม 
 

1 ชุด 1,500,000 1,500,000 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
การจัดการ มีความประสงค์ขออนุมัติ
เงินรายได้สะสม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
ค อมพิ ว เตอ ร์  ท ดแท น ขอ งเดิ ม          
ที่ มี ส ภ าพ ชำรุ ด ไม่ พ ร้ อม ใช้ งาน        
และเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนของนักศึกษา 
 

 
 
 

เงินรายได้สะสม 
คณะ

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

การประมง 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

เงินรายได้สะสม 
วิทยาลัย

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมฯ 
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ลำดับ หน่วยงาน/รายการ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 

 

เหตุผลความจำเป็น 

 
 

แหล่งงบประมาณ 
 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

 
10.  สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (พื้นท่ีทุ่งใหญ่) 4 รายการ 

 
991,500    

17. 1) กล้องวงจรปิด   2 ชุด 75,000 150,000  สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
(พื้ นที่ ทุ่ งใหญ่ ) มีค วามประสงค์         
ขออนุมัติเงินรายได้สะสม เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด เพิ่มเติม 2 จุด 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความ
ปลอดภัย ให้กับนักศึกษา บุคลากร 
และทรัพย์สินของทางราชการ 

 
 
 

18. 2) มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า        
10 แรงม้า  

1 เครื่อง 18,000 18,000  สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
(พื้ นที่ ทุ่ งใหญ่ ) มีค วามประสงค์       
ขออนุมัติเงินรายได้สะสม เพื่อจัดซื้อ
มอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อมาสำรองเพิ่มเติม 
ในการแกปัญหาการผลิตน้ำประปาไม่
เพียงพอ 

19. 3) งบเงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 
 
     - ค่าใช้สอย : ค่าจ้างเหมาบริการ 
     - ค่าใช้สอย : ค่าซ่อมแซม
ยานพาหนะ 
      - ค่าใช้สอย : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง 

3 
 

1 
1 

 
1 

รายการ 
 
รายการ 
รายการ 
 
รายการ 

697,000 
 

298,500 
200,000 

 
198,500 

 

697,000 
 

298,500 
200,000 

 
198,500 

 
 

 สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
(พื้ นที่ ทุ่ งใหญ่ ) มีค วามประสงค์         
ขออนุมัติเงินรายได้สะสม เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ในการบริหาร
จัดการดำเนินงานของสำนักงาน
วิทยาเขตฯ 

20. 4) โครงการฝึกซ้อมรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 
2562-2563 (พื้นที่ทุ่งใหญ่) 
 

1 โครงการ 126,500 126,500 สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
(พื้ นที่ ทุ่ งใหญ่ ) มีค วามประสงค์         
ขออนุมัติเงินรายได้สะสม เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฝึกซ้อมรับ
พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี
การศึกษา 2562-2563  

11.  คณะเกษตรศาสตร์ 3 รายการ  4,942,450   

      พื้นท่ีทุ่งใหญ่  (งานฟาร์ม) 1 รายการ  1,850,000   

21. 1) ปรับปรุงโรงเรือนสุกร 1 งาน 1,850,000 1,850,000   คณะเกษตรศาสตร์ (พื้นที่ทุ่งใหญ่) 
มีความประสงค์ขออนุมัติเงินรายได้
สะสมของงานฟาร์ม เพื่อปรับปรุง
โรงเรือนสุกร ในการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน  ให้เป็นการ
จัดการฟาร์มที่ดี ให้ได้มาตรฐาน  

เงินรายได้สะสม 
งานฟาร์ม 

คณะเกษตรศาสตร์ 
(พื้นที่ทุ่งใหญ่) 

 

      พื้นท่ีไสใหญ่  (งานจัดการศึกษา) 2 รายการ  3,092,450   

22. 1) โรงเรือนเกษตรอัจฉริยะด้านการปลูกพืช  
พร้อมครุภัณฑ์ 
 

1 งาน 3,000,000 3,000,000   คณะเกษตรศาสตร์ (พื้นที่ไสใหญ่) 
มีความประสงค์ขออนุมัติเงินรายได้
ส ะ ส ม ข อ ง ง า น จั ด ก า ร ศึ ก ษ า                 
เพื่อก่อสร้างโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ
ด้านการปลูกพืช สนับสนุนการเรียน
การสอนและจัด ต้ังเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ การฝึกอบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ด้านฟาร์มพืชอัจฉริยะ
ให้แก่ผู้สนใจ  

  

23. 2) 
 

ค่าควบคุมงานก่อสร้างโรงเรือนเกษตร
อัจฉริยะด้านการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ 
เพื่อการเรียนรู้และฝึกอบรม 
 

1 รายการ 92,450 92,450 คณะเกษตรศาสตร์ (พื้นที่ ไสใหญ่ )             
มีความประสงค์ขออนุมัติเงินรายได้
ส ะ ส ม ข อ ง ง า น จั ด ก า ร ศึ ก ษ า                 
เพื่อเป็นค่าตอบแทนการควบคุมงาน
ก่อสร้างโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ     
ที่เกิดข้ึนของปีงบประมาณ 2565 
 

 
 

เงินรายได้สะสม 
สำนักงาน 
วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช 
(พื้นที่ทุ่งใหญ่) 

 

เงินรายได้สะสม 
งานจัดการศึกษา 

คณะ            
เกษตรศาสตร์  
(พื้นที่ไสใหญ่) 
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ลำดับ หน่วยงาน/รายการ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 

 

เหตุผลความจำเป็น 

 
 

แหล่งงบประมาณ 
 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

 
12.  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 5 รายการ 

 
2,050,000    

      (งานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา) 4 รายการ  1.950,000   

24. 1) เครื่องชั่งสัตว์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด 200,000 200,000   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความ
ประสงค์ขออนุมัติเงินรายได้สะสม
ของงานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา                 
เพื่ อ จัดซื้ อครุ ภัณ ฑ์ เครื่องชั่ งสัตว์           
ในการจัดการเรียนการสอน และ
ให้บริการในโรงพยาบาลปศุสัตว์ 
 

  

25. 2) 
 

ชุดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติ 
 

1 ชุด 100,000 100,000 คณ ะสัตวแพทยศาสตร์  มีความ
ประสงค์ขออนุมัติเงินรายได้สะสม
ของงานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา                 
เพื่ อ จั ด ซื้ อ ชุ ด พ่ น น้ ำ ย าฆ่ า เชื้ อ
อัตโนมั ติ ในการให้บริการบริเวณ
ทางเข้าของโรงพยาบาลปศุสัตว์          
ให้ มีค วามป ลอดภั ยท างชี วภาพ 
ทางด้านสุขอนามัย เพื่อลดโอกาส
การเกิดโรคแก่ผู้มารับบริการ 
 

26. 3) ศูนย์เวชศาสตร์กีฬาและฟื้นฟูสัตว์ 1 งาน 650,000 650,000 คณ ะสัตวแพทยศาสตร์  มีความ
ประสงค์ขออนุมัติเงินรายได้สะสม
ของงานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา                 
เพื่อจัดต้ังศูนย์เวชศาสตร์กีฬาและ
ฟื้ นฟู สั ตว์  เพื่ อ เป็ นการเพิ่ มช่ อ ง
ทางการหารายได้ จากการให้บริการ
ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู  และประโยชน์
ในการ จัดการเรี ยนการสอน แก่
นักศึกษา 
 

27. 4) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ส่งคืนเงินยืมเงิน
รายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ 
 
 
 

1 รายการ 1,000,000 1,000,000   จากการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาการขอใช้เงินรายได้สะสม
ของมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2565  
มีมติเห็นควร ให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ส่งคืนเงินยืมงบประมาณเงินรายได้
ส ะ ส ม ม ห าวิ ท ย าลั ย ฯ  จ ำน ว น 
1,000,000 บาท จากงานฝึกทักษะ
วิชาชีพนักศึกษาของคณะฯ 
 

 

      (งานจัดการศึกษา) 1 รายการ  100,000   

28. 1) โครงการเคี่ยวข้นนักศึกษาเพื่อการสอบ
ใบประกอบวิชาชีพ 

1 โครงการ 100,000 100,000   คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความ
ประสงค์ขออนุมัติเงินรายได้สะสม
ของงานจัดการศึกษา เพื่อดำเนิน
โครงการเคี่ยวข้นนักศึกษาเพื่อการ
สอบใบประกอบวิชาชีพแก่นักศึกษา 
 

เงินรายได้สะสม 
งานจัดการศึกษา 

คณะ 
สัตวแพทยศาสตร์  

 

  รวมท้ังสิ้น 28 รายการ  40,328,450   

 

 

 

 
 

เงินรายได้สะสม 
งานฝึกทักษะ

วิชาชีพนักศึกษา 
คณะ 

สัตวแพทยศาสตร์ 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา    
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ และของหน่วยงาน งบประมาณ
ทั้งสิ้น 40,328,450 บาท (สี่สิบล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพ่ือดำเนินการจัดซื้อ
รายการครุภัณฑ์ ดำเนินการรายการสิ่งก่อสร้าง และเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษา จำนวน 28 รายการ 

ทั้งนี้ งบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ และของหน่วยงาน ณ วันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖5 หลัง
หักอนุมัติขอใช้ในครั้งนี้  มีงบประมาณเงินรายได้สะสมคงเหลือ รายละเอียดดังนี้ 

  เงินรายได้สะสม จำนวนรายการ    งบประมาณ  งบประมาณ 

หน่วยงาน ณ 10 ม.ิย. 65 
ที่ขออนุมัต ิ               
ใช้ครัง้นี ้

 เงินรายได้สะสม  เงินรายได้สะสม 

  รวมเงินลงทุน     ที่ขออนุมัติครั้งนี้   คงเหลือ 

1 สำนักงานอธิการบด ี      189,552,538.56     -                -                           -          189,552,538.56  

2 ส่วนกลางสงขลา      257,190,593.40      2   รายการ         13,521,000        243,669,593.40  

3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์      33,777,212.81     -                -                           -          33,777,212.81  

4 คณะบริหารธุรกิจ    177,308,373.51      1   รายการ            8,420,000       168,888,373.51  

5 คณะศิลปศาสตร ์        56,956,934.12     -                -                           -            56,956,934.12  

6 คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี          7,598,868.18      1   รายการ               287,000           7,311,868.18  

7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์       31,162,601.61      2   รายการ            3,300,000         27,862,601.61  

8 วิทยาลัยรัตภูมิ          4,522,014.49      1   รายการ               668,500            3,853,514.49  

  - งานจัดการศึกษา           3,740,657.49      1   รายการ               668,500           3,072,157.49  

  - งานฟาร์ม 781,357.00    -                -                           -                781,357.00  

9 คณะเทคโนโลยีการจัดการ      22,170,202.73     -                -                           -          22,170,202.73  

10  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        36,685,256.09     -                -                           -            36,685,256.09  

    - งานจัดการศึกษา (พื้นที่ทุ่งใหญ่)           9,753,082.69     -                -                           -               9,753,082.69  

    - งานจัดการศึกษา (พื้นที่ไสใหญ่) 25,713,054.27    -                -                           -             25,713,054.27  

    - งานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา (พื้นที่ไสใหญ่)           1,219,119.13     -                -                           -               1,219,119.13  

 11  คณะเกษตรศาสตร ์       28,971,932.52      3   รายการ        4,942,450.00         24,029,482.52  

    - งานจัดการศึกษา (พื้นที่ทุ่งใหญ่)           3,114,664.85     -                -                           -               3,114,664.85  

    - งานฟาร์ม  (พื้นท่ีทุ่งใหญ่)           9,307,539.72      1   รายการ             1,850,000             7,457,539.72  

    - งานจัดการศึกษา (พื้นที่ไสใหญ่) 14,149,356.28     2   รายการ             3,092,450           11,056,906.28  

    - งานฟาร์ม  (พื้นท่ีไสใหญ่)          2,400,371.67     -                -                           -               2,400,371.67  
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  เงินรายได้สะสม 
จำนวนรายการ 

ที่ขออนุมัตใิช้ครั้งนี ้

 งบประมาณ  งบประมาณ 

หน่วยงาน ณ 10 ม.ิย. 65  เงินรายได้สะสม  เงินรายได้สะสม 

  รวมเงินลงทุน  ที่ขออนุมัติครั้งนี้   คงเหลือ 

12  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 4,009,318.96    -                -    - 4,009,318.96 

  - งานจัดการศึกษา 2,033,579.08    -                -    -            2,033,579.08  

  - งานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา 1,975,739.88    -                -    -            1,975,739.88  

13  คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 5,584,899.65    5 รายการ 2,050,000.00 3,534,899.65 

  - งานจัดการศึกษา 477,810.67     1  รายการ              100,000               377,810.67  

  - งานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา 5,107,088.98     4  รายการ            1,950,000             3,157,088.98  

14  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 12,435,131.92     2  รายการ           2,000,000  10,435,131.92 

  - งานจัดการศึกษา 12,154,300.15     2  รายการ            2,000,000  10,154,300.15 

  - งานหอพัก 280,831.77  -  -                        -    280,831.77 

15  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 17,715,024.68     5  รายการ           3,843,000  13,872,024.68 

  - งานจัดการศึกษา 16,896,092.92     5  รายการ            3,843,000  13,053,092.92 

  - งานฟาร์ม 818,931.76    -                -                           -    818,931.76 

16  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 16,965,347.76     1  รายการ              200,000  16,765,347.76 

  - งานจัดการศึกษา 16,105,707.11     1  รายการ              200,000  15,905,707.11 

  - งานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา 859,640.65    -                -                           -    859,640.65 

17  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 12,196,595.89    -                -                           -    12,196,595.89 

18  สำนักงานวิทยาเขตตรงั 20,543,913.38     1  รายการ              105,000  20,438,913.38 

  - งานจัดการศึกษา 16,556,834.25     1  รายการ              105,000  16,451,834.25 

  - งานหอพัก 3,987,079.13    -    -                        -    3,987,079.13 

19  สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 32,108,727.87    4 รายการ 991,500.00 31,117,227.87 

  - งานจัดการศึกษา (พื้นที่ทุ่งใหญ่) 8,696,703.72     4  รายการ              991,500  7,705,203.72 

  - งานหอพัก  (พื้นท่ีทุ่งใหญ่) 1,775,745.66 -             -                           -    1,775,745.66 

  - งานจัดการศึกษา (พื้นที่ไสใหญ่) 19,855,500.36 -             -                           -    19,855,500.36 

  - งานหอพัก  (พื้นท่ีไสใหญ่) 1,780,778.13 -             -                           -    1,780,778.13 

20  สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 6,262,443.52 -             -                           -    6,262,443.52 

รวมทั้งส้ิน 973,717,931.65 28 รายการ 40,328,450.00 933,389,481.65 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕4๘  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” ประกอบกับข้อ 20 แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2563  ซึ่งบัญญัติว่า “การขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้เสนอขออนุมัติ  จากสภา
มหาวิทยาลัยเป็นคราวๆ ไป ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นและจำเป็นเร่งด่วนต้องจ่ายเงินและมิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือ
การนั้นไว้ให้อธิการบดีอนุมัติเงินรายได้สะสมแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ” 
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 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของ
มหาวิทยาลัยฯ และของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 2/2565 (ประจำไตรมาส 3) 
งบประมาณทั้งสิ้น 40,328,450 บาท (สี่สิบล้านสามแสนสองหม่ืนแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพื่อ
ดำเนินการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ ดำเนินการรายการสิ่งก่อสร้าง และเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษา  
จำนวน 28 รายการ ดังเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับ ให้ถูกต้องตามระเบียบ
และคำนึงถึงการประหยัดและมีประสิทธิภาพ และรับรองมติที่ประชุม 

7.8  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  

 ความเป็นมา 
 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับกองทุน
ส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การดำเนินการในการให้รางวัล ซึ่งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และเป็นการควบรวมระเบียบไว้ในฉบับเดียวกัน อันเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นั้น 

 ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
การบริหารงบประมาณเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... โดยการยกร่างระเบียบผ่าน
คณะกรรมการปรับปรุงการใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ นโยบายกิจการ
นักศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่  4/2565 เมื่อวันที่  8 มิถุนายน 2565 จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (2) และ (๑2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า (2)“วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้
ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้” 
(12) “วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และการจัดหารายได้
ของมหาวิทยาลัย” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงบประมาณเพื่อส่งเสริมกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ....  
ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 
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7.9  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมิน
ต้นฉบับตำรา หนังสือ ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ เพ่ือใช้ประกอบการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  

 ความเป็นมา 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง

บุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดการเผยแพร่ 
ตำรา หนังสือ ดังนี้ 
 1. ตำรา : เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้  ๑) 
การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ  ๒) การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม e-
learning, online learning  หรือ ๓) การเผยแพร่เป็น e-book โดยสำนักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ  โดยการเผยแพร่
ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จำนวน
พิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งอาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอ่ืนวัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้
เช่นกัน 

 2. หนังสือ : เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมินโดย
คณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ดังนี้  
๑) การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ  ๒) การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม  
หรือ ๓) การเผยแพร่เป็น e-book โดยสำนักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ  โดยการเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่าง
กว้างขวาง  โดยจำนวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอ่ืนวัดความ
กว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติในการประเมินต้นฉบับ
ตำรา หนังสือ ก่อนการตีพิมพ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับดังกล่าว โดยได้จัดทำร่างประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวปฏิบัติ การประเมินต้นฉบับตำรา หนังสือ ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ เพ่ือใช้
ประกอบการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย  ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน  ๒๕๖๕ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวปฏิบัติ การ
ประเมินต้นฉบับตำรา หนังสือ ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ เพ่ือใช้ประกอบการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๑ และมาตรา ๑๗ (๒) (๑๓) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้
ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวปฏิบัติ การประเมินต้นฉบับตำรา หนังสือ ก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อใช้
ประกอบการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.10  ลับ  

7.11  ลับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่องอ่ืนๆ 
8.1  การดำเนินการในเรื่องของหลักสูตร และการปรับปรุงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยฯ   
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ในการนำเสนอ
หลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย กระบวนการได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกหลักสูตร ซึ่งต่อไปมหาวิทยาลัยฯ จะทำ
การวิเคราะห์ในเรื่องของหลักสูตร เนื่องจากในปัจจุบัน บางหลักสูตรมีจำนวนนักศึกษาที่ลดลง ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ 
อยู่ระหว่างการดำเนินการในเรื่องของหลักสูตร โดยหลักสูตรจะต้องมีการพลิกโฉมภายใน 1-2 ปีข้างหน้า ส่วน
แนวโน้มการรับนักศึกษา หลักสูตรใดที่นักศึกษาไม่ถึงครึ่งหนึ่งของแผนการรับนักศึกษา 3  ปีย้อนหลัง มหาวิทยาลัยฯ จะ
ให้งดรับนักศึกษา และไปดำเนินการในเรื่องของการปรับหลักสูตรหรือจะทำหลักสูตรอ่ืนรองรับ และมหาวิทยาลัยฯ 
จะวิเคราะห์ไปจนถึงต้นทุนการผลิตบัณฑิตต่อหัว จำนวนชั่วโมงของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งต้องนำมาวิเคราะห์ทั้งหมด 
เพ่ือที่ดำเนินการในเรื่องของหลักสูตร และการเกลี่ยกำลังคน ซึ่งหากทำการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
มหาวิทยาลัยฯ จะนำเสนอวาระต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ให้สภามหาวิทยาลัยฯ มอบเป็นนโยบายต่อไป 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ยังกล่าวถึงเรื่องการปรับปรุงพ้ืนที่ ภายใน
มหาวิทยาลัยฯ ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงไปพอสมควร และคาดว่าในอีก 1-2 ปีข้างหน้า จะเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพที่เห็นได้อย่างชัดเจน โดยในปีที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการไปแล้วและ
อยู่ระหว่างการดำเนินการ เช่น โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย โครงการปรับปรุงโรงอาหาร โครงการ
ปรับปรุงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โครงการปรับปรุงอาคาร 55  การดำเนินการทำคูระบายน้ำใหม่ 
สร้างถนนใหม่ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพ้ืนที่จังหวัดสงขลา เป็นวงเงินประมาณ 101 ล้านบาท เพื่อ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งหมดของพ้ืนที่สงขลา ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  จะมีการปรับปรุงอาคารศิลปกรรม ซึ่ง
ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการของศาลปกครอง เนื่องจากผู้รับเหมาทิ้งงาน ซึ่งจะได้ดำเนินการต่อไปให้เสร็จเป็นที่
เรียบร้อย รวมทั้งอาคารเก่าแก่ที่มีตั้งแต่สมัยเป็นวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ อาจจะต้องทุบทิ้งทั้งหมด และสร้างอาคาร
ใหม่ขึ้นมา เป็นวงเงินประมาณ 250 ล้านบาท ซึ่งจะขออนุมัติใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ส่วนในพ้ืนที่อ่ืน ก็มี
การดำเนินการเช่นกัน เช่น โครงการปรับปรุงอาคารอำนวยการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
โครงการปรับปรุงอาคารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง วิทยาเขตตรัง  ส่วนโครงการที่ดำเนินการ
เสร็จไปแล้ว เช่น โครงการปรับปรุงถนน พ้ืนที่รัตภูมิ เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการในเรื่องกายภาพอย่าง
เต็มที่ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ น่าอยู่ และให้นักศึกษาทีเ่ข้ามาเรียนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี 
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การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า มหาวิทยาลัยฯ ไม่ควรทุบอาคารเดิม
ทิ้งเสียทั้งหมด โดยอาจจะเลือกอาคารใดอาคารหนึ่ง ทำเป็นหอประวัติศาสตร์ เพ่ือเก็บรักษาไว้ 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

8.2  การดำเนินการในเรื่องผ้าย้อมคราม 
 อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางดำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยรัตภูมิ)  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าฯ สืบเนื่องจากเรื่องของอาจารย์นวัทตกร  อุมาศิลป์ อาจารย์หลักสูตร
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ดำเนินการในเรื่องของผ้าย้อมคราม ซึ่งเป็นผ้าย้อม
ของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส  ซึ่งเรื่องดังกล่าวมีความน่าสนใจ จึงเห็นว่ามหาวิทยาลัยฯ 
ควรจะเร่งดำเนินการ เพราะมหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ที่เก่งในเรื่องนี้อยู่แล้ว และในเรื่องนี้จะช้าไม่ได้ เพราะปัจจุบัน
ผ้าย้อมคราม กำลังอยู่ในกระแสและถูกทำให้เป็นสินค้าแล้ว และเห็นว่าทางภาคใต้ ยังไม่มีผู้ที่ทำเรื่องนี้ มหาวิทยาลัยฯ 
ดำเนินการอยู่แล้ว มีคราม มีผ้า และเป็นผลผลิตแล้ว แค่เพียงไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า และทำการประชาสัมพันธ์ ซึ่งใน
เรื่องดังกล่าว ตนยินดีที่จะช่วยเหลือและสนับสนุน โดยมหาวิทยาลัยฯ อาจจะมาปลูกครามในพ้ืนที่ของรัตภูมิ  และ
จากการหารือกับอาจารย์นวัทตกร  อุมาศิลป์ ตอนนี้อยู่ระหว่างการส่งไปตรวจสายพันธุ์ ว่ามีความแตกต่างจากคราม
ของภาคอีสานอย่างไร และส่วนใดของครามที่ให้ผลดีที่สุด ซึ่งผลออกมาเป็นเช่นใด จะมารายงานให้สภา
มหาวิทยาลัยฯ ทราบต่อไป 
   นายสาธิต  พุทธชัยยงค์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ตนยินดีให้การสนับสนุน
ในเรื่องดังกล่าว โดยหากมหาวิทยาลัยฯ สามารถทำเรื่องนี้และบอกถึงความแตกต่างระหว่างครามของภาคอีสาน 
และครามของภาคใต้ได้ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร โดยสร้างเป็นเรื่องราวขึ้นมา ตนในฐานะประธานกองทุ น
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ยินดีที่จะขับเคลื่อนสนับสนุนเรื่องนี้ แต่ต้องมีเรื่องราวที่ชัดเจน มีความแตกต่างที่
ชัดเจน จึงจะสามารถอนุมัติทุนเพ่ือพัฒนาต่อได้ 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าภูมิปัญญาไทยดั้งเดิม เป็นเรื่องที่

น่าสนใจ ซึ่งหากมหาวิทยาลัยฯ สามารถดำเนินการได้และมีการประชาสัมพันธ์ที่ดี สามารถเป็นเอกลักษณ์ของศรีวิชัยได้ 
และเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ เป็นอย่างมาก 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 
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เลิกประชุมเวลา   ๑2.20 น. 

 
 

(นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้บันทึกการประชุม 
 

 

 

(นางดรุณี  ลีนิน) 
   รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๑ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น ) 
รองอธิการบดี 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๒ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


